



**FM Genki**  
**Phát thanh bằng Tiếng Việt**  
**lần thứ 10 dành cho**  
**năm 2021 tháng 8 ngày 22 và 29**



Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quý thính giả

Chương trình phát thanh hằng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là

*Nguyễn Việt và Naga-Shima*

Mùa hè năm này, trong những ngày qua, thông qua tin tức mọi người đã có nghe qua lời cảnh báo “ねっちゅうしょうけいかい熱中症警戒アラート” lần nào chưa? Hay “bệnh trúng nhiệt” đang được cảnh báo! Bệnh trúng nhiệt báo động, một khi nhiệt độ gia tăng cùng lúc với ẩm độ, và tình trạng nguy hiểm khôn lường nếu không có sự phòng ngừa chuẩn bị trước. Vào ngày có báo động, khi đi ra ngoài nhớ làm cho người lạnh, có thể dùng máy lạnh hay tránh nơi nóng gay gắt và luôn phòng chống bệnh trúng nhiệt.



☆ Mở đầu chương trình là nội dung các sự kiện hè quanh cố thành Himeji

Những cuộc trình diễn trưng bày đặc biệt, được thực thi tại cố thành Himeji cho đến ngày 31 tháng 8. Đáp lại, cố thadnh Himeji giới thiệu hay trình chiếu phục các sản vật phục hồi bị hư hại hay bị thiêu hủy như đao kiếm, bản in cùng tranh ảnh.

Ngoài ra chỉ vào thời gian này, kho vũ khí được tái tạo, và cùng lúc có thể quan sát học tập để hiểu nhiều điều bí mật về cố thành mà ngày thường không có được cùng với bức ảnh đầy ma lực.



Thêm vào đó còn có triển lãm đám rước “大名行列”<sup>だいまょうぎょうれつ</sup> đầy đủ từ y phục với trang cụ. Triển lãm y phục và trang cụ, theo dự trù kéo dài đến tháng 11 vì lễ hội “お城まつり”<sup>しろ</sup> cần đến “大名行列”<sup>だいまょうぎょうれつ</sup>. Mọi thứ từ cuộc triển lãm này vẫn có thể chiêm ngưỡng đến sau ngày 31 tháng 8.

Thêm vào đó, cho đến ngày 31 tháng 8, học sinh từ tiểu học trở xuống, “sách nghiên cứu gian nghỉ hè” được phân phát ngay cửa vào cổng thành miễn phí.

“sách nghiên cứu” trong đó còn có 25 câu hỏi đố để thách đố. Và qua đó có thể học hỏi thêm về cấu trúc và lịch sử của cố thành.

Biết thêm đến hỏi 姫路城管理事務所<sup>ひめじじょうかんりじむしょ</sup> hay qua Tel: 079 - 285 -1146

☆ Tiếp theo là nội dung buổi triển lãm 「わたしの国際交流」<sup>こくさいこうりゅう</sup>

Vào thu này 姫路市文化国際交流財団<sup>ひめじしぶんかこくさいこうりゅうざいだん</sup> có tổ chức buổi tuyển mộ tác phẩm cho buổi triển lãm “わたしの国際交流”<sup>こくさいこうりゅう</sup> hay “giao lưu văn hóa nước tôi”. Năm này. Tác phẩm tham dự với chủ đề “giao lưu với là 川柳<sup>せんりゅう</sup> (là những đoạn thơ trào phúng với 17 chữ Hiagana.) Nhưng tại Nhật thì với người Nhật đúng nghĩa nhưng với người ngoại quốc, giao lưu khi đó có thể chỉ là hình ảnh giao lưu về nước mình hay toàn thể 川柳<sup>せんりゅう</sup> đúng nghĩa - mong chờ tất cả.

Người tham dự thi phải là người đang sống tại thành phố Himeji, đang làm việc hay đang du học. Tác phẩm tham dự có thể qua bưu điện hay từ E-Mail, hay theo “form” từ trang Web của máy vi tính, Smart-phone loại nào cũng được.



Hạn cuối thu nhận là năm 2021 tháng 9 ngày 25 thứ ba. Người thắng giải được nhận tặng phẩm.

Tuyển mộ, có điều muốn biết liên lạc ひめじしぶんかこくさいこうりゅうざいだん 姫路市文化国際交流財団 hay

Qua Tel: 079-282-8950

☆ Sau cùng là thông báo từ cơ quan kinh doanh nhà thị xã

Thành phố Himeji thông báo cho biết có một số căn nhà trống nên mở cuộc tuyển lựa cho những ai muốn vào. Để biết rõ tư cách cùng điều kiện cũng như đơn xin, hãy vào trang Web thành phố để xác nhận. Người vào ở, tùy thuộc vào kết quả bốc thăm.

Nội dung tuyển mộ cùng đơn xin đã được thông báo từ cuối tháng 5, tại ban nhà đất trên tầng 8 của tòa hành chính thị xã, tại các văn phòng hành chính trực thuộc, và các văn phòng phục vụ lợi ích trước nhà ga thành phố. Thời gian nhận đơn, từ thứ năm, ngày 2 tháng 9 đến thứ sáu ngày 10.

Đơn cùng văn kiện cần thiết, có thể gửi đến ban nhà đất trên tầng lầu 5 của tòa hành chính thị xã qua đường bưu điện hay mang thẳng đến nơi nhận. Cuộc bốc thăm sẽ diễn ra vào tháng 10; hạ tuần tháng 11 có thể vào nhà ở theo dự trù.



Biết thêm chi tiết, đến thẳng ban nhà đất (じゅうたくか 住宅課) thành phố của thành phố Himeji.

Hay qua điện thoại Tel: 079-221-2633